



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

จังหวัดเลยขับเคลื่อน “ตลาดนัดเกษตรกร”

จากการที่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าสุขอนามัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตการเกษตรที่ดี (GPA) การแปรรูปที่ดี (GMP) สินค้า Q สินค้าที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เกษตรกรไม่มีแหล่งระบายผลผลิต ไม่มีสถานที่พบปะกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้า ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่มีอำนาจต่อรองในเรื่องราคา ทำให้ผลผลิตเสียหาย ซึ่งเกษตรกรต้องรับระบายผลผลิตภายในระยะเวลาจำกัด ส่งผลให้ราคาตกต่ำประสพภาวะขาดทุน



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการผลิตให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงดังกล่าว ดังนั้น การจัดหาสถานที่เพื่อให้มีสถานที่ในการพบปะกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิตได้ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารรถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้อง

ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางที่มีความสัมพันธ์ไม่แน่นอนกับเกษตรกรผู้ผลิต ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ดังนั้น การมีตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อยก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรไม่ให้เกิดกับภาวะขาดทุนได้ทางหนึ่ง เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง และเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ไม่ต้องรวบรวมผลผลิตซึ่งมีจำนวนน้อยไปหาตลาดที่มีระยะทางไกลจากแหล่งผลิต จนทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ระดับจังหวัด โดยจังหวัดเลยได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกรรมการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจังหวัดเลยก็ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยในระยะแรกได้กำหนดให้สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด เป็นจุดรองรับผลผลิตของเกษตรกร เป็นตลาดนัดเกษตรกรทุกวันวันที่ 5 และ 20 ของเดือน และจะขับเคลื่อนให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตนำผลผลิตมาจำหน่ายเป็นประจำแบบถาวรต่อไป ในขณะเดียวกันก็จะได้ขยายตลาดนัดเกษตรกรไปยังจุดต่างๆ ที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ ชุมชน ผู้ผลิต และผู้ซื้อ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพมีแหล่งขายตรง และเพื่อเป็นแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภคต่อไป



ในวันเปิดตัว “ตลาดนัดเกษตรกร” (Farmer Market) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด มีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้านำสินค้าที่ผลิตได้เอง อาทิ มะละกอก มะขาม ก้อนเห็ด ลูกประคบ มะพร้าวแก้ว ผักปลอดสาร ไข่ไก่ ซาไบหมอน ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าทอมือ ฯลฯ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ได้จำนวน 30,160 บาท ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีช่องทางการตลาดโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภคก็สามารถซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรมได้อีกด้วย

